

## สิทธิผู้สูงอายุ: การปกป้องคุ้มครองที่รอคอย

จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของประชากรสูงอายุทั่วโลก ส่งผลให้ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ โลกของเราจะมีจำนวนประชากรสูงอายุมากถึง ๒,๐๐๐ ล้านคน และนับเป็นครั้งแรกที่ประชากรสูงอายุจะมีจำนวนมากกว่าประชากรวัยเด็กที่อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาจะเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งส่งผลให้ประเทศเหล่านี้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ก่อนที่จะพ้นจากปัญหาความยากจน ดังนั้น จึงได้มีความพยายามในระดับโลกในการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุเกิดขึ้นดังที่การมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เรียกว่า “แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ” ซึ่งอาจมีการพัฒนาไปสู่อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุในเวลาต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

ประเด็นที่ควรมีการตระหนักในความสัมพันธ์และมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนก็คือ **ประเด็นด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ** โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง หัวใจวายเฉียบพลัน และเบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุกว่า ๒ ใน ๓ ของการตายทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีโรคเรื้อรัง เช่น ตาบอดและปัญหาทางสายตาเบาหวาน อัลไซเมอร์ โรคเอดส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของชีวิตและการทำงานของผู้สูงอายุ

ประเด็นด้านสุขภาพยังมีความเกี่ยวข้องถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากการสำรวจโดยสภาประชาชาติสากลพบว่า มีผู้สูงอายุทั่วโลกกว่า ๒๖ ล้านคนต่อปี ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักอยู่ตามลำพัง ทำให้ไม่ได้รับข่าวสารและไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันที่ ประกอบกับการขาดเงินสนับสนุนและขาดบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านการให้การรักษาผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ ทำให้ผู้สูงอายุมักเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเท่าที่ควร

นอกจากประเด็นด้านสุขภาพแล้ว ยังมีประเด็นด้านการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง ตัวอย่างเช่น การไม่มีสิทธิได้รับมรดกจากสามี และการไม่ได้รับโอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียม เป็นต้นข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ทำให้ผู้สูงอายุเพศหญิงประสบปัญหาสถานะทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น

**“ประเด็นด้านผู้สูงอายุ”** จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรจะได้รับเอาใจใส่และให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่จำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการคุ้มครองดูแลรวมทั้งมีสิทธิอย่างเท่าเทียม

**ที่มา:** Bünthe, Michael. 2013. Specific Health Problems: Protecting the Aged. *Demographic Change*.40.2013:1. 33-35